



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและทะเบียนประวัติ โทร. ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๓๐๕
ที่ นร ๐๒๐๓.๐๔/๑๕๑๓ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า

เรียน ผอ.สำนัก ผชช. ผอ.กอง และหัวหน้าหน่วยงาน

กรมบัญชีกลาง แจ้งว่ากระทรวงการคลังได้พัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและวิธีปฏิบัติ
ในการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญ โดยให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ
สามารถยื่นคำร้องขอรับบำเหน็จบำนาญต่อส่วนราชการเจ้าสังกัดล่วงหน้าได้ ก่อนวันครบเกษียณอายุ
หรือยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions' Electronic Filing) ทั้งนี้การยื่น
ขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า จะทำให้ได้รับบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สำหรับ
การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions' Electronic Filing) สามารถ
ติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานของส่วนราชการและกรมบัญชีกลางได้ตลอดเวลา สามารถใช้บริการ
ตรวจสอบและดูข้อมูลประวัติการเบิกจ่ายเงินบำนาญ รายเดือน รายปี และสามารถพิมพ์หนังสือรับรอง
การหักภาษี ณ ที่จ่าย ของตนเองผ่านระบบบำเหน็จบำนาญได้ โดยการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญ
ด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions' Electronic Filing) สามารถเรียนรู้ได้ที่ www.cgd.go.th โดย
คลิกที่ YouTube หรือ Facebook

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางวานิดา ชัยประภา)

ร.ผอ.กกจ.



ที่ กค ๐๔๑๑.๕/ว ๑๖๗

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๑๖ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า

เรียน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

- อ้างถึง ๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๐.๙/ว ๕๓ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๒
๓. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๐.๗/ว ๖๓ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๔. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๓๒.๔/ว ๑๕๓ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘

ตามที่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๖ วรรคสอง กำหนดให้กรณีข้าราชการที่จะพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ สามารถยื่นคำขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้าได้เป็นเวลา ๘ เดือน ก่อนวันครบเกษียณอายุ รายละเอียดปรากฏตามระเบียบที่อ้างถึง ๑ ประกอบกับกระทรวงการคลังได้พัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและวิธีปฏิบัติในการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญ โดยให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions' Electronic Filing) แทนการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญทางเอกสาร ซึ่งผู้ยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญสามารถติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานของส่วนราชการและกรมบัญชีกลางได้ตลอดเวลา รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ - ๔ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญเป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ จึงขอความร่วมมือให้ส่วนราชการประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ สามารถยื่นคำร้องขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้าได้ ก่อนวันครบเกษียณอายุ โดยยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญต่อส่วนราชการเจ้าสังกัด หรือยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions' Electronic Filing) ทั้งนี้ การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้าดังกล่าว จะทำให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ได้รับบำเหน็จบำนาญและสิทธิสวัสดิการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สำหรับการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions' Electronic Filing) ผู้มีสิทธิสามารถติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานของส่วนราชการและกรมบัญชีกลางได้ตลอดเวลา รวมทั้งสามารถใช้บริการตรวจสอบและดูข้อมูลประวัติการเบิกจ่ายเงินบำนาญรายเดือน รายปี และสามารถพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของตนเองผ่านระบบบำเหน็จบำนาญ

ดังกล่าว ...

ตั้ง
กกจ.
15ม.๑.๖4

ดังกล่าวได้อีกด้วย โดยสามารถเรียนรู้การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions' Electronic Filing) ได้ที่ www.cgd.go.th โดยคลิกที่ YouTube หรือ Facebook


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด ที่จะพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุได้ทราบและสามารถดำเนินการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญได้ด้วยตนเอง

ขอแสดงความนับถือ



(นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย)
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ
กลุ่มงานเบิกจ่ายบำเหน็จบำนาญ ๑
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๓๓๒
โทรสาร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๓๓๐

เรียน ๒๓๓
เพื่อโปรดดำเนินการ


ห.สบต.
๑๘ มิ.ค. ๒๕๖๔

ฝ่ายบรรจุแต่งตั้งฯ
รับที่ ๖๗
วันที่ ๑๘ มิ.ค. ๒๕๖๔



๑๘ มิ.ค. ๒๕๖๔		กองตรวจเจ้าหน้าที่	
วันที่	๑๘ มิ.ค. ๒๕๖๔	รับที่	E144
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบเวลา ๑๐.๔๗ น.			
<input type="checkbox"/> กพข.	<input type="checkbox"/> กพท.	<input type="checkbox"/> สสช.	<input type="checkbox"/> สสส.
<input checked="" type="checkbox"/> สบต.	<input type="checkbox"/> สสช.	<input type="checkbox"/> สสจ.	<input type="checkbox"/> สสอ.
<input type="checkbox"/> สบข.	<input type="checkbox"/> สสจ.	<input type="checkbox"/> สสอ.	<input type="checkbox"/> สสอ.
<input type="checkbox"/> กวธ.	<input type="checkbox"/> สสอ.	<input type="checkbox"/> สสอ.	<input type="checkbox"/> สสอ.